

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình quản lý và khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đoàn có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.

Sau khi kiểm tra công trình khai thác than tại hầm lò của Công ty than Nam Mẫu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); nghe báo cáo của Tập đoàn TKV về kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2016; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đánh giá cao sự phát triển nhanh của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây thể hiện qua sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,2%, trong đó, giá trị gia tăng thêm của 3 khu vực kinh tế tăng 11% so cùng kỳ (Công nghiệp và Xây dựng tăng 13,6%, Dịch vụ tăng 8,2%, Nông - lâm - thủy sản tăng 2,7%). Dự báo kinh tế các tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng khá, khả năng cả năm đạt mức tăng trưởng từ 10-10,5%.

Những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh có sự đóng góp quan trọng của ngành than, là ngành kinh tế chủ lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Những năm qua ngành than đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất của các ngành kinh tế khác, góp phần ổn định việc làm cho hàng vạn lao động.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn TKV đã tập trung thực hiện tái cơ cấu khắc phục những yếu kém nội tại, đồng thời tích cực thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao và đạt được những kết

quả quan trọng, cụ thể: than nguyên khai sản xuất đạt 19,2 triệu tấn, 6 tháng đầu năm tiêu thụ khoảng 18 triệu tấn, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 51% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu 183 ngàn tấn, đạt 26% kế hoạch năm và bằng 25% so với cùng kỳ năm 2015. Tập đoàn đã tích cực chuẩn bị cho việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất than từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Công tác quản trị cũng đã từng bước được thực hiện tốt như việc: ban hành các quy chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển; áp dụng cơ giới hóa để khai thác than; đẩy mạnh, hoàn thiện công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm; hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực... nhờ đó việc sản xuất kinh doanh đều có lãi, đóng góp vào ngân sách khoảng 12 nghìn tỷ đồng/năm.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, TKV đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: sản xuất khai thác than có xu hướng giảm; thị trường năng lượng giảm sâu; giá thành sản xuất than của TKV cao dẫn đến cạnh tranh yếu; nhu cầu sử dụng than trong nước được cung cấp nhiều nguồn khác nhau; khó khăn do chi phí đầu vào, đặc biệt là các loại thuế, phí liên tục tăng; đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với than nhập khẩu làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đến ổn định đời sống của người lao động; công tác an toàn lao động; vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

## II. VỀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ THỜI GIAN TỚI:

Trong thời gian tới, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi ngành than phải đi trước một bước là một trong những ngành trụ cột để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, phải xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển, có sức cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các khâu: thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng đảm bảo đủ than cho nhu cầu trong nước, đặc biệt là cho sản xuất điện; về thăm dò, khai thác khoáng sản, lưu ý tiếp tục phát triển, làm chủ công nghệ và khai thác hiệu quả tổ hợp 02 Dự án sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ và các Dự án tài nguyên khoáng sản khác mà TKV đang thực hiện; đồng thời tham gia các lĩnh vực sản xuất như điện, cơ khí chế tạo...

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

### 1. Đối với ngành than:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, thăm dò tài nguyên than để làm cơ sở cho việc thực hiện Quy hoạch phát triển ngành than và làm cơ sở để thiết kế khai thác theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Huy động các nguồn lực, đặc biệt là vốn cho đầu tư phát triển (cho thăm dò, đổi mới công nghệ...); thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu than.

- Tập trung thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; tái cấu trúc về đầu tư những lĩnh vực mang lại hiệu quả; đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, khắc phục lãng phí, thất thoát để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn lực.

- Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất trong Tập đoàn; tập trung nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm cơ giới hóa khai thác, đào lò phù hợp với điều kiện các mỏ và các vấn đề về môi trường, an toàn, nâng cao năng lực tư vấn, thiết kế các mỏ hầm lò.

- Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài; quan tâm đảm bảo đời sống cho người lao động; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong công tác an toàn lao động, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động và các sự cố lớn, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc. Thực hiện tinh giản lực lượng lao động để tăng năng suất lao động.

- Về sử dụng than cho sản xuất điện: Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị sử dụng than cho sản xuất điện ký kết hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Tổng công ty Đông Bắc theo đề án cấp than cho điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt để ngành than đầu tư các dự án phát triển các mỏ than theo quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than và kế hoạch cấp than cho điện do Bộ Công Thương ban hành.

## 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

- Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và xuất nhập khẩu than và đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh



doanh than trái phép theo quy định của pháp luật. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão; triển khai thực hiện Đề án di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; xây dựng hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường Ngành than.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành than, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng tổng cầu, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tận dụng tốt các cơ hội mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại.

- Chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV và Tổng công ty Đông Bắc:

- Giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, TNMT, GTVT;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
- Các Vụ: TKBT, TH, KGVX, KTTH, V.III, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). **33**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Cao Lục**